

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v phúc đáp kiến nghị của Văn phòng
Luật sư Lê Anh về giải quyết nội dung
đơn của ông Trần Trung Thành, thôn
Hồng tiến, xã Xuân Giang

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Văn phòng Luật sư Lê Anh, Đoàn Luật sư Nghệ An.

Ngày 05/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 08/TB/2020/VPLS ngày 02/3/2020 của Văn phòng Luật sư Lê Anh, Đoàn Luật sư Nghệ An với nội dung tóm tắt: *Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại đơn thư của ông Trần Trung Thành, thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang về việc gia đình ông khi có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thi công đường Gia Lách - Nguyễn Du nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ theo quy định và yêu cầu thực hiện chủ trương cấp 02 lô đất cho gia đình ông theo nội dung tại buổi làm việc giữa gia đình với UBND huyện Nghi Xuân và UBND xã Xuân Giang.*

Sau khi xem xét nội dung Văn bản nêu trên của Văn phòng Luật sư Lê Anh và rà soát hồ sơ liên quan, UBND huyện Nghi Xuân phúc đáp như sau:

Trước khi gửi đơn đến UBND tỉnh Hà Tĩnh và có đơn yêu cầu luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp gửi đến Văn phòng Luật sư Lê Anh với nội dung nêu trên, năm 2019 ông Trần Trung Thành cũng đã gửi đơn và trực tiếp kiến nghị với UBND huyện và Hội đồng bồi thường GPMB Dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du giải quyết bồi thường về đất cho gia đình ông khi thực hiện Dự án này. Ngày 08/3/2019, UBND huyện, UBND xã Xuân Giang đã tổ chức đối thoại, trực tiếp giải thích để ông rõ. UBND huyện đã ban hành Văn bản số 304/UBND-MB ngày 12/3/2019 trả lời ông về lý do gia đình ông cũng như các hộ khác liên quan đến Dự án này không được bồi thường về đất (*có Văn bản gửi kèm*). Về nguyện vọng cấp cho gia đình ông 02 lô đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tại cuộc làm việc ngày 08/3/2019 UBND xã Xuân Giang thống nhất căn cứ tình hình thực tế tại địa phương (quy hoạch đất ở, điều kiện xét cấp đất ...) để xem xét, giải quyết.

Sau đó, ông Trần Trung Thành gửi đơn đến UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh có các Văn bản: Số 2257/UBND-TCD₁ ngày 18/4/2019, số 4085/UBND-TCD₁ ngày 24/6/2019 về việc giao kiểm tra, xử lý và gia hạn thời gian báo cáo kết quả xử lý đơn của một số công dân huyện Nghi Xuân trong đó có đơn của ông Trần Trung Thành, nội dung đơn: *Kiến nghị liên quan việc xác định nguồn gốc, thu hồi, bồi thường GMBP đối với thửa đất của gia đình ông tại xã Xuân Giang để thi công đường Gia Lách - Nguyễn Du; đề nghị UBND huyện Nghi Xuân cấp đất cho gia đình ông theo nội dung biên bản làm việc ngày*

08/3/2019 giữa UBND huyện, UBND xã Xuân Giang với gia đình ông... Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xét thấy vụ việc đã được kiểm tra, trả lời công dân trước đó trực tiếp qua đối thoại và bằng văn bản nên UBND huyện đã tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tại Văn bản số 911/UBND-VP ngày 19/6/2019 và Văn bản số 1233/UBND-VP ngày 08/8/2019.

Ngày 18/12/2019, UBND huyện tiếp tục nhận được đơn của ông Trần Trung Thành với nội dung đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của gia đình ông tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang và xét cấp 02 lô đất ở cho gia đình ông. Ngày 21/12/2019, UBND huyện ban hành Văn bản số 2128/UBND-VP trả lời, hướng dẫn ông Trần Trung Thành với các nội dung: Nội dung đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với thửa đất của gia đình ông tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang đã được UBND huyện, UBND xã Xuân Giang tổ chức đối thoại, trực tiếp giải thích nhiều lần và trả lời bằng văn bản. Theo đó, nội dung kiến nghị của ông là không có cơ sở do Dự án chỉ thi công trong phạm vi chỉ giới 24m đã được giải tỏa từ năm 1995, không phải mở rộng đường lấy đất của các hộ dân ngoài phạm vi 24m nên không phải thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ về đất đai. Việc UBND huyện không bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất nêu trên cho gia đình ông là đảm bảo theo quy định; đề nghị ông nhận thức rõ, chấm dứt khiếu kiện. Về nội dung đề nghị cấp đất ở, UBND huyện hướng dẫn ông gửi đơn đến UBND xã Xuân Giang để được xem xét, giải quyết theo quy định (*Cụ thể có Văn bản gửi kèm*).

Như vậy, nội dung đơn thư của ông Trần Trung Thành đã được UBND huyện Nghi Xuân kiểm tra, xử lý, trả lời theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân phúc đáp đề Văn phòng Luật sư Lê Anh, Đoàn Luật sư Nghệ An được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT;
- Ban GPMB huyện;
- UBND xã Xuân Giang;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Phan Quốc Trường